

# ประมงพื้นบ้านโซว์เถื่อน รุมตีบจนท.ทำลายเรือรั้ว

ประมงพื้นบ้านเปิดดาบโซว์เถื่อนอีก  
แอบใช้เครื่องมือจับปลา "อวนล้อม"  
ผิดกฎหมาย ออกจับปลาในชายฝั่ง  
ทะเลหลายสิบลำ

## ประมงพื้นบ้าน

เจ้าหน้าที่ประมงตรวจพบเข้าไปจับเจอกลุ่มผู้รุมทำร้าย และทุบทำลายเรือประมงของทางราชการพังยับยั้ง ก่อนจะแย่งของกลางอวนลากพาทันแหลบหนีไปด้านตัวรวจจับแจ้งความเตรียมออกหมายจับทั่วใจ

พร้อมสมมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ล่าสุดนายกฯ ให้กำลังใจ จนท.ประมงปัตตานี ที่มุ่งรักษา

กฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมสั่งการจังหวัดเร่งช่วยชาวประมงที่เดือดร้อน วอนเปิดใจหาทางออกร่วมกันเพื่อประโยชน์ชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเล

ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี นายอิสมะแอณ อิสหมาน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ประจำศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลปัตตานี รับคำสั่งจากนาย

บริหาร บริพัตร หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลปัตตานี ให้นำเรือตรวจการ 209 ทำการลาดตระเวนดูแลความสงบเรียบร้อย พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ 5 นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง คสช.

24/2558 ขณะนี้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมาถึงบริเวณทะเลชายฝั่ง หน้าบ้านบางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พบกลุ่มเรือประมงอวนลากข้างกำลังทำการจับสัตว์น้ำ โดยใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย ในระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังเข้าถึงเรือบางลำ กลุ่มเรือประมง

อวนลากข้างได้ทิ้งเครื่องมือและหลบหนี ต่อมาระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังเก็บกู้เครื่องมือประมงเพื่อนำมาเป็นของกลาง ได้มีกลุ่มเรือประมงอวนลากข้าง ประมาณ 10 กว่าคนบุกเข้ามาล้อมเรือตรวจการ 209 ของเจ้าหน้าที่ พร้อมทุบทำลายเรือ และทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยมีด ไม้ และก้อน ใช้อาวุธประมาณ 15 นาทีกว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพไว้ด้วย โดยจับภาพชาวประมงที่ทำลายเรือ และเจ้าหน้าที่ไว้ได้ 4 คน ซึ่งตอนก่อเหตุเจ้าหน้าที่พยายามร้องขอความร่วมมือและจะคืนอวนที่ยึดมาให้ แต่กลุ่มชาวประมงบางคนยังใช้ไม้ทุบทำลายเรือและบุกขึ้นบนเรือ ก่อนจะยึดเอาอวนกลับคืนไป ส่วนเจ้าหน้าที่ก็กลับเข้าฝั่งทันที

จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบว่าเรือตรวจการ 209 ได้รับความเสียหาย กระงะก้านหน้าเรือแตก เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ถูกนำส่งโรงพยาบาล อ.เมือง จ.ปัตตานี แพทย์ได้เย็บแผล และให้กลับไปพักผ่อนที่บ้าน

ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าแจ้งความ ที่ สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี พร้อมนำหลักฐานภาพถ่ายและเรือที่ได้รับ ความเสียหาย เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี กับกลุ่มชาวประมงอวนลากข้างต่อไป ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ที่ทราบทั่วกันก็บุกเข้ามาล้อมเรือแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามตัว

ด้านนายอิสมะแอณ อิสหมาน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ประจำศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลปัตตานี เปิดเผยว่า วันเกิดเหตุได้นำเรือตรวจการ 209 พร้อมเจ้าหน้าที่ 5 นาย ออกลาดตระเวนปกติทุกวันตามคำสั่ง ไม่ได้คิดว่าจะมีชาวประมงกลุ่มนี้มาทำประมง เนื่องจากเป็นช่วงมรสุมคิดว่าออกไปตรวจความเรียบร้อยเท่านั้น แต่พอมาถึงบริเวณหน้าอ่าวบางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ประมาณเวลา 07.20 น. ก็เจอกลุ่มเรือกลุ่มนี้กำลังทำการประมง จึงเข้าไปตรวจลงบน ระหว่างนั้นเขาก็ทิ้งเครื่องมือแล้วนำเรือหนี และระหว่างกำลังเก็บกู้ อวน พวกเขาก็เข้ามาล้อมทำร้ายเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

นายอิสมะแอณ กล่าวอีกว่า เจ้าหน้าที่ทุกคน

บนเรือพยายามพูดคุยดีๆ พร้อมได้ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ยอมแล้ว ไม่มาจับอีกแล้ว ขออย่ามีเรื่อง แต่เขาก็เข้ามาทุบทำลายเรือ ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ จึงแจ้งมายังนายบริหาร บริพัตร หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารเรือ ตำรวจน้ำเข้ามาช่วยเหลือทำให้ชาวบ้านยอมสลายกลับบ้านไป

พล.ต.ท.ทงศักดิ์ วิงสุภา ผบก.ภ.จ.ปัตตานี กล่าวว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งตรวจสอบคลิปวิดีโอที่บันทึกภาพกลุ่มชาวประมงที่ก่อเหตุไว้ได้ และสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่ถูกชาวประมงล้อมเรือไว้ เบื้องต้นทราบว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเป็นชาวบ้านและชาวประมงที่อยู่ในพื้นที่ โดยนำอวนผิดกฎหมายไปหาปลา แต่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจยึดและเกิดความไม่พอใจ จนเกิดการกระทบกระทั่งและทำลายเรือของเจ้าหน้าที่ หลังก่อเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าแจ้งความที่ สภ.หนองจิก ซึ่งต้องดำเนินการตามกฎหมาย แต่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานอีกครั้ง จากนั้นจะมีการออกหมายเรียกมาดำเนินคดีต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่ชาวประมง จ.ปัตตานี รุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าจับกุมเนื่องจากจับสัตว์น้ำโดยใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและให้

กำลังใจเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด พร้อมยืนยันว่าเป็นต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดกับผู้กระทำผิดทุกกระบวน

นายกฯ ทราบตัว พี่น้องชาวประมงบางส่วนยังเดือดร้อน เพราะไม่สามารถทำมาหากินจากการจับสัตว์น้ำได้ แต่ขอให้เข้าใจว่าการกระทำผิดกฎหมายของคนเพียงกลุ่มเดียว อาจส่งผลเสียหายใหญ่หลวงต่อคนทั้งประเทศ เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาชาวประมงนั้น นายกฯ ได้สั่งการให้ทางจังหวัดเร่งรัดขั้นตอนให้รวดเร็วขึ้น ทั้งการจ่ายเงินชดเชยและหาอาชีพอื่นทดแทนจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย" พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือประมงอวนลากเพื่อจับสัตว์น้ำเป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมายตามคำสั่ง คสช. ที่ 24/2558 จึงขอวิงวอนให้พี่น้องชาวประมงเข้าใจ โดยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเปิดใจรับฟังเจ้าหน้าที่ด้วยการพูดคุยปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน ไม่ควรละเมิดกฎหมายหรือใช้ความรุนแรง ซึ่งจะทำให้ผู้กระทำผิดถูกจับกุมและอาจส่งผลให้ไทยไม่สามารถส่งออกอาหารทะเลไปยังยุโรปได้ หากยังมีกรณีฝ่าฝืนกฎหมาย โดยสูญเสียรายได้ปีละกว่า 30,000 ล้านบาท และกระทบต่อชาวประมงคนอื่นๆ ด้วย